



ประกาศโรงเรียนพานทอง

เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Onsite, Online ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-๑๙) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๒) โดยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งระบุว่าโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาแห่งใด มีความพร้อมและประเมินตนเองผ่านตามเกณฑ์การประเมินความพร้อมในระบบ Thai Stop Covid Plus (TSC) จำนวน ๔๔ ข้อ สามารถเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ได้ ซึ่งโรงเรียนพานทองได้ผ่านเกณฑ์การประเมินดังกล่าว และมีหนังสือเสนอขอเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เพื่อเสนอต่อศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จังหวัดชลบุรีพิจารณาอนุมัติ ซึ่งโรงเรียนพานทองสามารถเปิดการเรียนการสอนรูปแบบ Onsite ได้ โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการ COVID-Free Setting และมาตรการที่หน่วยราชการเกี่ยวข้องกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ประกอบกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพานทอง เห็นชอบให้เปิดภาคเรียนนั้น

โรงเรียนพานทอง จึงกำหนดเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยมีมาตรการและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Onsite, Online เพื่อให้นักเรียนทุกระดับชั้นปฏิบัติดังนี้

กลุ่มบริหารงานวิชาการ แบ่งนักเรียนในแต่ละห้องออกเป็น ๒ กลุ่ม เลขคู่ - เลขคี่ โดยให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑, ๒, ๓, ๔ สลับวันมาเรียน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕, ๖ มาเรียนตามปกติ มาเรียนที่โรงเรียน จัดการเรียนการสอนตามตารางสอน (แบ่งครึ่งห้อง หรือ ๕๐% ของจำนวนนักเรียนในห้องเรียน) และตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

กำหนดการเปิดภาคเรียนตามประกาศฉบับนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น โดยโรงเรียนพานทองตระหนักและคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญ จึงขอให้ผู้ปกครองนักเรียนติดตามข่าวสารจากโรงเรียน ผ่านเว็บไซต์โรงเรียน <http://www.phanthong.ac.th> หรือติดต่อสอบถามกับครูที่ปรึกษาแต่ละระดับชั้นต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางเจตปริยา ชำเสถียร)

ผู้อำนวยการโรงเรียนพานทอง

หมายเหตุ นักเรียนที่ยังไม่ได้รับวัคซีน/ไม่ครบ และผู้ปกครองที่ไม่อนุญาตให้นักเรียนเข้าเรียน Onsite โรงเรียน จึงได้จัดการเรียนแบบ Online ไว้สำหรับนักเรียนตามตารางเรียนเรียบร้อยแล้ว